

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

สารบัญ

บท	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๒-๑๑
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต	๑๒

บทที่ ๑

บทนำ

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นพฤติกรรม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่ง อันเป็นที่ไว้วางใจของ ประชาชน ได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิด ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วย การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐจนทำให้ เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม อัน จะส่งผลกระทบต่อทำให้ ผลประโยชน์ของ องค์กร หน่วยงานสถาบันต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้น อาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพย์สิน และรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินหรือทรัพย์สิน ด้วยทั้งนี้ปัญหาการ ทุจริต ยังเป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนถึง ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดความตระหนักและจิตสำนึก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศอีกด้วย เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและเครือข่าย) ของ กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงาน ของรัฐยกระดับ ความ โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรและมีเกณฑ์การประเมินในการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดที่๗) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า จึงได้ทำการ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังเจ้า รับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตได้ จน นำไปสู่การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

- ให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า มีความ ตระหนัก และมีจิตสำนึกอันดี ในการร่วมกันป้องกันการทุจริต

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การดำเนินโครงการ ๒. การจัดหาพัสดุ ๓. การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผล <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนาธรรมในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำผิด	

บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพ แก่บุคลากรในหน่วยงาน

- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า จึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ กลไก ในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า สามารถป้องกันการ ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



(นางรัชฎากร อินตะจา)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้รายงาน



(นายศรุต ไทยทอง)
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

